

ข่าวเลขที่ 57

29 พฤษภาคม 2560

พาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดมาตรการช่วยเหลือ และขอความร่วมมือโรงแปง/โรงงานเอทานอล ให้รับซื้อมันจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2559/60 มันสำปะหลังมีผลผลิตประมาณ 31 ล้านตัน ออกสู่ตลาดแล้ว 82% คงเหลือประมาณ 18% ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานตอนบน สำหรับราคาหัวมันสด จ.นครราชสีมา ซื้อแปง 25% อยู่ที่ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 1.75 บาท ซึ่งปัจจุบันเกิดสภาพปัญหาจากฝนตกชุก ทำให้เปอร์เซ็นต์ซื้อแปงต่ำเหลือ 11 - 18% และลานมันหยุดรับซื้อ เพราะไม่สามารถตากทำมันเส้นได้ ผลผลิตต้องส่งโรงแปงและโรงงานเอทานอลซึ่งก็ให้ราคาตามคุณภาพ

กระทรวงพาณิชย์จึงได้เชิญสมาคมผู้ผลิต/ผู้ค้ามันสำปะหลัง ตัวแทนเกษตรกร มาประชุมหารือเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และได้ขอความร่วมมือโรงแปง โรงงานเอทานอลให้รับซื้อมันจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง แม้คุณภาพจะต่ำกว่าที่ต้องการ และกรณีโรงแปงทุกแห่งต้องปิดซ่อมบำรุงประจำปีในช่วงนี้ ได้ขอให้ทยอยปิดเพื่อให้เกษตรกรยังมีที่ขาย ทั้งนี้ ในปีนี้โรงงานเอทานอลหลายโรงกำลังปรับปรุงและจะเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งในอนาคตจะสามารถรองรับมันสำปะหลังได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 - 3 ล้านตันหัวมันสด/ปี และโรงแปงมันก็จะทยอยเปิดเพิ่มอีก 5 แห่ง ในจังหวัดสุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ สระแก้ว และสกลนคร รับมันได้เพิ่มอีก 1.8 ล้านตัน/ปี ซึ่งความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาดตลาดจีนในการส่งออกจะลดลงในอนาคต ในส่วนของเกษตรกรก็ต้องพัฒนาเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และหันไปผลิตมันคุณภาพ โดยเฉพาะมันเส้นสะอาดซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและขายได้ราคาดีกว่ามาก

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์รับซื้อและแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อทำมันเส้นสะอาดให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งสนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนักให้ด่านที่มีการนำเข้าน้ำมัน และกำกับดูแลการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะเสนอกรมพิจารณาต่อไป

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องการนำเข้า ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้จำกัดปริมาณ แต่กำหนดให้นำเข้าได้เฉพาะด่านถาวรของกรมศุลกากร ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า (หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใบรับรองสุขอนามัยพืช และมาตรฐานสินค้า) ต้องเก็บมันนำเข้าแยกจากมันสำปะหลังในประเทศ ต้องนำเข้าทางด่านตรวจพืชหรืออยู่ในเขตอำนาจของด่านตรวจโรคพืชของกรมวิชาการเกษตร นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ และกรมการค้าต่างประเทศจัดชุดลงพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อกำกับดูแลให้มันสำปะหลังที่นำเข้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกรมการค้าภายในกำกับดูแลการควบคุมการขนย้ายในพื้นที่อำเภอที่เพาะปลูกมันสำปะหลังที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ได้มีการตรวจพบผู้กระทำความผิดและจับกุมดำเนินคดี รวมทั้งสิ้น 52 คดี ในปี 2560 มีการจับกุมแล้ว 20 ราย